

SĐ: 371 /TTG

Hà-nội, ngày 15 tháng 07 năm 1978

CHỈ - THỊ

**VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
CHO CÁC TỈNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC**

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung-ương Đảng về việc kết nghĩa giữa các tỉnh miền xuôi và các tỉnh miền núi để tăng cường, củng cố vùng biên giới trong tình hình mới, Thủ tướng Chính-phủ chỉ thị:

1. Từ nay đến năm 1980 phải có kế hoạch đưa 30 vạn lao động và 70 vạn nhân khẩu đến các tỉnh, huyện biên giới phía Bắc để xây dựng nông, lâm trường, hợp tác xã nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, củng cố quốc phòng, bảo vệ biên giới. Do yêu cầu khẩn trương nên đợt đầu, từ nay đến đầu quý IV năm 1978, cần điều động ngay 9 vạn lao động từ các tỉnh đồng bằng, trung du lên tăng cường cho 6 tỉnh miền núi phía Bắc theo hình thức kết nghĩa giữa các tỉnh, các huyện để xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng của huyện, tỉnh vùng biên giới.

- Chỉ tiêu điều lao động đợt đầu được phân bổ như sau:

Hà-bắc điều cho Cao-lạng 15.000 lao động .

.....

Đ 0 1 Về các tỉnh có kế hoạch điều người đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới ở ngoài tỉnh, số lao động điều đi đợt này được tính vào chỉ tiêu của kế hoạch 1978.

Các tỉnh biên giới sử dụng số lao động này, chủ yếu là để bố trí vào các xí nghiệp quốc doanh (nông, lâm trường cũ và mới) ở các huyện biên giới. Nhưng tùy tình hình cụ thể từng nơi, từng địa bàn, có thể bổ sung vào các hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp sản có hoặc thành lập các HTX mới. Các nông, lâm trường của Trung-ương ở huyện biên giới có nhu cầu sử dụng số lao động này, thì bàn với tỉnh tiếp nhận để bố trí. Số lao động bố trí vào xí nghiệp quốc doanh, thì được ghi vào chỉ tiêu lao động tiền lương năm 1978 qua tỉnh tiếp nhận (nếu xí nghiệp thuộc địa phương) và ghi cho ngành trung ương tiếp nhận (nếu xí nghiệp thuộc thành trung ương). Ngoài ra, có thể bố trí một phần lao động cho hợp tác xã ở nơi cần thiết.

.....



- Đối tượng tuyển chọn là những người ngoài, di tản nghĩa vụ quân sự, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe đủ vượt sản xuất, vượt sản gang chiến đấu tốt, nam không quá 40 tuổi, nữ không quá 25 tuổi và chiếm tỉ lệ khoảng 40%; trong số lao động tuyển chọn đứng viên phải chiếm tỉ lệ từ 10% và đoàn viên thành Đoàn công sản Hồ-Chí-Minh từ 20% trở lên, dân quan du lịch phải chiếm tỉ lệ từ 60 - 80%. Trong đối tượng trên, ngoài lao động phổ thông, cần tuyển một số thợ mộc, nề, sản xuất vật liệu xây dựng, nhân viên nghiệp vụ, kĩ thuật, vẽ thống kê, kế toán, và điều động một số cán bộ xã, đội trưởng sản xuất, chủ nhiệm hợp tác xã ... nếu tình tiếp nhận có yêu cầu.

- Về chế độ: số lao động bố trí vào xí nghiệp quốc doanh (lâm, nông trường) được áp dụng chế độ tuyển dụng công nhân, viên chức vào làm việc tại lâm trường, nông trường. Trước khi đi, mỗi người được trợ cấp 1 lần 50 đồng để mua chăn, màn, chiếu, áo ấm ... theo chế độ hiện hành của Nhà nước và cơ quan thương nghiệp phải bảo đảm bán các mặt hàng nội trên cho người được điều động. Nếu bố trí vào hợp tác xã thì thực hiện theo chính sách chuyển dân đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới đã ban hành trong quyết định 272/QP ngày 3 tháng 10 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ.

Trước khi lên đường, số lao động này được học tập về tình hình nhiệm vụ mới, nhất là chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng và Chính phủ, được huấn luyện võ quân sự trong thời gian từ 15 - 20 ngày. Kinh phí học tập, huấn luyện do ngân sách Nhà nước đài thọ. Riêng lương thực cho huấn luyện học tập, Nhà nước cấp thêm phần chính lịch, Bộ Lương thực và thực phẩm giải quyết ngay việc này với địa phương.

Do kế hoạch điều động lao động đặt đầu đất ra gấp, Nhà nước chưa ghi chỉ tiêu kế hoạch nòng toàn bộ kinh phí, vật tư, lương thực, hàng hóa ... để bảo đảm đưa lao động đến các huyện biên giới được sử dụng trong chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách dành cho khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới đã được Nhà nước giao.

2. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các ngành ở trung ương:

a) Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Các tỉnh, huyện có nhiệm vụ đưa lao động đi phải coi đây là nghĩa vụ của địa phương đối với việc xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc, phải chọn lựa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn, trang bị ban đầu nhưng đủ dùng cá nhân, công cụ sản xuất cần thiết, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, huấn luyện quân sự, trang bị vũ khí, phần chế độ ăn ngủ ...

- Các tỉnh, huyện tiếp nhận lao động đến phải sớm xác định địa bàn bố trí lao động cụ thể, cùng tỉnh, huyện đưa lao động đi và ngành trung ương có nhu cầu lao động bố trí

vào cơ sở của trung ương, bàn việc tổ chức, quản lý, bố trí sự dụng lao động tốt để đảm bảo được hai yêu cầu về sản xuất và sản xuất chiến đấu, bảo vệ biên giới. Phải củng cố các xã, hợp tác xã hiện có ở vùng biên giới, để cùng với những lực lượng mới đến xây dựng thành lực lượng mạnh mẽ tại chỗ đẩy mạnh sản xuất và bảo vệ biên giới.

Uy ban Nhân dân các tỉnh, huyện kết nghĩa cùng nhau bàn bạc, giải quyết những vấn đề cụ thể để thống nhất kế hoạch thực hiện chỉ thị này.

b) Các ngành ở trung ương :

- Uy ban Kế hoạch Nhà nước tổng hợp nhu cầu của các tỉnh biên giới và các tỉnh có nhiệm vụ điều lao động đi, đồng thời bàn với các ngành liên quan để nghiên cứu điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, vận tải, lao động, vật tư, tiền vốn, hàng hóa cho phù hợp với yêu cầu mới. Đồng thời, cùng các ngành và địa phương bàn kế hoạch phân bổ số lao động và nhân khẩu đi tiếp trong quý IV năm 1978 và các năm 1979 - 1980.

Uy ban Kế hoạch Nhà nước, cùng Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Quốc phòng, Viện phân vùng quy hoạch trung ương và các ngành liên quan khác, dựa vào bản phân vùng nông, lâm nghiệp và công nghiệp chủ biên nông, lâm sản đã được Chính phủ duyệt và dự kiến quy hoạch huyện đã được nghiên cứu, kết hợp với yêu cầu mới về quốc phòng để giúp địa phương xác định các địa bàn sơ đưa lao động đến.

Trong việc bố trí lực lượng sản xuất, phải hết sức cố gắng giải quyết lượng thực, thực phẩm tại chỗ đồng thời kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp, phát huy vai trò của từng vùng. Mỗi nông trường, lâm trường, hợp tác xã đều phải vùng lâm nông nghiệp, vừa lâm lâm nghiệp. Sau này, trên cơ sở xác định rõ phương hướng sản xuất và nhiệm vụ sản xuất cụ thể, các ngành ở trung ương sẽ cùng tỉnh xác định cơ sở nọ thuộc ngành nông nghiệp hay lâm nghiệp và cấp nào quản lý.

Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm nghiệp tăng cường cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý cho các tỉnh biên giới để giúp địa phương quản lý tốt sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và phối hợp với các ngành khác để giúp tỉnh thực hiện tốt việc điều chuyển tiếp nhận và sự dụng số lao động này.

- Bộ Quốc phòng : cung cấp và bố trí cấp bộ chỉ huy quân sự, tham gia việc tuyển chọn lao động, sắp xếp đời sống, trang bị vũ khí và khí tài quân sự, huấn luyện quân sự tham gia tổ chức và chỉ huy hành quân, chỉ đạo và hướng dẫn bố trí chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu.

- Bộ Giao thông vận tải cùng các Bộ lo vận chuyển hàng hóa phục vụ cho đời sống, phục vụ sản xuất và 9 vạn lao động đến nơi quy định. Các Bộ chủ hàng như Lương thực và thực phẩm, Nội thương, Nông nghiệp, lâm nghiệp, Vật tư, Y-tế

phải chuẩn bị đủ chôn hàng, đóng gói cẩn thận để tập trung vận chuyển kịp thời khối lượng hàng hóa cứu trợ III năm 1978, và khối lượng hàng hỗ trợ phục vụ cho 9 vạn lao động này đến các huyện, tỉnh biên giới trong trước mùa mưa lũ năm 1978, Bộ Giao thông có trách nhiệm giúp các tỉnh, huyện biên giới, củng cố và xây dựng đường giao thông từ tỉnh đến huyện, xa và những vùng trọng điểm kinh tế, quốc phòng.

- Bộ Lao động có trách nhiệm hướng dẫn việc tuyển dụng thí hành các chính sách, chế độ và giúp đỡ các ngành, các cấp thực hiện tốt việc tuyển dụng lao động này.

- Các Bộ, các ngành khác như Nội vụ, Thủy lợi, Y-tế, Văn hóa, Thông tin, Giáo dục, Bưu điện truyền thanh, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ-chí-Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt-nam ... tùy theo chức năng của mình và yêu cầu của địa phương mà đề ra kế hoạch phục vụ tốt cho sản xuất, sản phẩm chiến đấu và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, cán bộ, công nhân viên và chiến sĩ ở các huyện, tỉnh biên giới.

Mười ngày một lần, các Bộ, các tỉnh phải báo cáo cho Chính phủ và gửi cho Bộ Nông nghiệp để tổng hợp về tình hình triển khai công việc bằng văn bản, điện mặt hoặc phản ánh trực tiếp, vào các ngày 8, 18, 28 hàng tháng. Hàng tuần có hội ý với các ngành và địa phương, Bộ Nông nghiệp tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện của các ngành, các địa phương trong các kì hội ý đó.

Tăng cường lực lượng lao động cho các tỉnh biên giới phía Bắc là nhiệm vụ rất khẩn trương, Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi các ngành, các địa phương phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa quan trọng của đợt điều động lao động này, để phát huy quyền làm chủ tập thể, tinh thần sáng tạo của quần chúng, truyền thống yêu nước nồng nàn của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ta, ra sức khắc phục khó khăn, tăng cường sự hợp tác với nhau để thực hiện tốt chỉ thị này ./.

KT/ THU TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THU TƯỚNG
Đã ký : Phạm-Hùng

UBND TỈNH HÀ BẮC

Sao lục kính gửi :

- Số: 51 /SL-UB
- Nông nghiệp, Giao thông, Y-tế, Giáo dục, BCH Quân sự, C/án, Ban Phân vùng QH, Văn hóa T/tin, Thanh niên, Phụ nữ
- Các đ/c Thương vụ Tỉnh ủy và Thường trực UB tỉnh
- UBND các huyện, Thị-xã,
- Ty, ngành, Ban : K/hoạch, L/động, Tài chính, L/thực, T/nghiệp, L/nghiệp,

Hà-bắc, ngày 20/7/1978

7 hai